

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị (SVSQ/TB) Thủ Đức Vùng Garland tổ chức Mừng Năm Mới

Garland, TX - Từ khi Niên Trưởng Cựu SVSQ Trần Văn Thạch ra đi nhưng tinh thần anh em cựu SVSQ Thủ Đức Vùng Garland vẫn đoàn kết dưới sự điều hành của đồng môn Lê Công Nhạc.

Như trong phần ngỏ lời đầu tiên khai mạc chương trình mừng xuân Giáp Thìn, cựu SVSQ Lê Công Nhạc đại diện Ban Tổ Chức Garland và vùng phụ cận thật xúc động trước sự hiện diện đông đảo đồng môn, gia đình cùng thân hữu: “Sự hiện diện đông đủ của quý vị và đồng môn đến để chung vui cùng chúng tôi buổi họp mặt Tất Niên năm 2023 đã nói lên tình yêu thương, tình đoàn kết mà quý vị ưu ái dành cho chúng tôi.



Nghi thức chào quốc Kỳ

Tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức, gửi đến quý vị lòng biết ơn, sự cảm mến chân thành của chúng tôi. Còn một tuần nữa là bước qua năm mới Giáp Thìn, một năm mà chúng ta cần siết chặt tình đoàn kết, tình huynh đệ chi binh đối với các hội đoàn cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)...” Trong tâm tình ấy, trưởng ban tổ chức cựu SVSQ Lê Công Nhạc một lần nữa bày tỏ cảm tưởng của mình: “Tôi xin đại diện cho cựu SVSQ/TB Thủ Đức Vùng Garland và phụ cận kính gửi đến tất cả quý vị hiện diện có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trên tinh thần huynh đệ chi binh các cựu SVSQ/TB Thủ Đức vẫn sát cánh bên nhau tại hải ngoại nên có những buổi gặp gỡ nhau để hàn huyên tâm sự và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn nơi đất khách quê người.

Quân đội chúng ta không còn cầm súng chiến đấu chống địch nữa nhưng tinh thần đoàn kết và kỷ niệm một thời chinh chiến ngày xưa vẫn còn trong ký ức chúng ta.

Tuổi đời chúng ta đã trên 70 nên mỗi lần gặp nhau nơi xứ người là một niềm vui rất lớn. Mặc dù tuổi đã cao nhưng mỗi năm chúng ta cố gắng tụ tập về đây để cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm một thời chính chiến...và chúc nhau những điều tốt đẹp...”. Sau đó, ông Lê Công Nhạc tuyên bố khai mạc buổi họp mặt Tất Niên.

Tuy gọi là một vùng của Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức nhưng đã có sự hiện diện đông đủ của các hội cựu quân nhân bạn như Hải Quân, Không Quân, Nha Kỹ Thuật, Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Cựu SVSQ Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, Hội Người Việt Cao Niên, Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà và hai Cộng Đồng Dallas, Cộng Đồng Hạt Tarrant...



Phu nhân cố Đại Tá Hà Văn Ngạc luôn hiện diện các sinh hoạt cựu quân nhân

Sự hiện diện của Niên Trưởng Trịnh Thiên Khoa, đường xá xa xôi nhưng không quên đàn em đồng môn của mình cũng như sự hiện diện của phu nhân cố Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc đã làm cho nhiều người xúc động... Sự đảm nhận nhiệm vụ ẩm thực của chị Trần Văn Thạch là một sự hy sinh và dấn thân rất lớn mà nhiều người rất khâm phục. Và cũng qua những hình ảnh hiếm có này, từ sự hiện diện niên trưởng Trịnh Thiên Khoa, phu nhân cố Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc đến những người có tuổi phụ trách nghi thức chào quốc kỳ là những hình ảnh đẹp của ngày tổ chức Tất Niên Nhóm Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Vùng Garland.

Người Việt Garland

Website: www.nguoivietdallas.com

Facebook: Người Việt Dallas - Fort Worth